
ผูว้า่ฯ ชชัชาติ รับหนงัสือร้องเรียนจากชมรมผูค้า้แผงลอยถนนขา้วสาร ย  ้าด าเนินการ
ตรวจสอบดว้ยความยติุธรรม โปร่งใส 

 

 (24 เม.ย. 66) ณ ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร (เสาชงิชา้) นายชชัชาติ สิทธิพนัธุ ์ผูว้่าราชการ

กรุงเทพมหานคร รบัหนงัสือรอ้งเรียนจากนางสาวญาดา พรเพชรรมัภา ประธานชมรมผูค้า้แผงลอยถนนขา้วสาร โดยขอเขา้

พบเพื่อชีแ้จงรายละเอียดและส่งมอบขอ้มลูหลกัฐาน พรอ้มน าพยานผูค้า้มาชีแ้จงรว่ม กรณีถกูกล่าวหาว่าเรยีกรบัเงินผูค้า้

บนถนนขา้วสาร รวมถงึรอ้งเรียนการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ส  านักงานเขตพระนคร 

  ผูว้่าฯ ชชัชาติ เปิดเผยภายหลงัการพดูคยุกบัประธานชมรมผูค้า้แผงลอยถนนขา้วสาร วา่ยินดีรบัฟังทกุ

ปัญหาและตอ้งใหค้วามเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย ส าหรบัถนนขา้วสารนัน้เป็นจดุผ่อนผนัพิเศษของหาบเรแ่ผงลอย เป็นยา่นอตั

ลกัษณซ์ึง่ไดป้ระกาศไวส้องแหง่คือ เยาวราชและถนนขา้วสาร มคีณะกรรมการคอยก ากบัดแูลเรื่องระเบียบการคา้ จากการ

ไดร้บัฟังปัญหาแลว้จะไดม้อบหมายให ้นายจกักพนัธุ ์ผิวงาม รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ดแูลต่อไปว่าขอ้เทจ็จรงิเป็น

อย่างไร ที่ส  าคญัขอใหพ้ดูคยุกนัดว้ยเหตผุล ดขูอ้มลูใหร้อบดา้นจากทกุฝ่าย ขอใหเ้ชื่อมั่นว่ารองผูว้า่ฯ จกักพนัธุ ์นัน้เป็น

กลางและท างานดว้ยความโปรง่ใสมาโดยตลอด 

  ดา้นนางสาวญาดา กล่าววา่ เบือ้งตน้ไดพ้ดูคยุกบัรองผูว้่าฯ จกักพนัธุ ์และไดป้รบัความเขา้ใจในเรื่องที่

เป็นการเขา้ใจผิดกนัของคณะกรรมการดแูลพืน้ท่ี ส าหรบัเจา้หนา้ที่ของกทม. ขอใหผู้เ้ก่ียวขอ้งด าเนินการตรวจสอบภายใน

องคก์ร เชื่อวา่จะจบดว้ยดี เพราะตนมีความเชื่อมั่นในคณะผูบ้รหิารกทม.ชดุนี ้

 

ผูเ้ขียน:นิกรณ์ สปส. 


